



## คำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

ที่ ๐๕๕ / ๒๕๖๖

### เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน “BKK 2 Sustainable Education Forum 2023”

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ ได้ดำเนินการจัดงาน “BKK 2 Sustainable Education Forum 2023” มีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดแสดงนิทรรศการ และผลงานนักเรียนที่เป็นเลิศของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ ที่มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ในวันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เพื่อให้ดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗ มาตรา ๒๗ (๑) จึงแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

#### ๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา

นายสันติพงศ์	ชินประดิษฐ์	ประธานกรรมการ
นางปานทิพย์	สุขเกษม	กรรมการ
นายปวิช	เรืองวิรัชกุล	กรรมการ
นางสาวพนิดา	ยอดรัก	กรรมการ
นางสาวจรรยา	ศรีแจ่ม	กรรมการ
นางสาวอัญชิสา	เหมทานนท์	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ให้คำแนะนำ ปรึกษา ให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

#### ๒. คณะกรรมการดำเนินการ

นางสาวอัญชิสา	เหมทานนท์	ประธานกรรมการ
นางสาวจิรา	จั่นเล็ก	กรรมการ
นางสาวมณฑิพย์	เจริญรอด	กรรมการ
นางสาววราลี	สินธูวา	กรรมการ
นางสาวทันทยา	ใจนันทา	กรรมการ
นางสาวทิพวรรณ	โล่กิตติธรรกุล	กรรมการ
ว่าที่ ร.ต.หญิงนุชนาถ	สนามไชย	กรรมการ
นางสาวปิยวรรณ	ทิมัจฉา	กรรมการ
นางสาวจินต์จุฑา	เกสร	กรรมการ
นางสาวเกศินี	จันทร์ครบ	กรรมการ

นางสาวกิตติมา	ธรรมวิสุทธิ	กรรมการ
นางสาวจิณาพัชญ์	แก้มทอง	กรรมการ
นางสาวศศิตา	อู๋ยีน	กรรมการ
นายพุทธิพงษ์	ฉันทศิริเวทย์	กรรมการ
นางสาวอาทิตย์ยาภรณ์	บทนอก	กรรมการ
นายสรารุช	รัตนนท์	กรรมการ
นางสาววิไลวรรณ	เบอร์ดี	กรรมการ
นางสาวสีวลี	ยีนยาว	กรรมการ
นางสาวรัตยา	ร่างกายดี	กรรมการ
นางสาววิไลวรรณ	รัตนะ	กรรมการ
นายอรรถพล	ยตะโคตร	กรรมการ
นางสาวณิชนันท์	ศรีโพธิ์อ่อน	กรรมการและเลขานุการ
นายศักรินทร์	ศรีตระกูล	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

- หน้าที่ ๑. วางแผน กำหนดขั้นตอนหรือรายละเอียดต่างๆในการดำเนินงาน  
๒. รับผิดชอบในการดำเนินงานการจัดนิทรรศการให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

**๓. คณะกรรมการดูแลนักเรียน**

นางสาวจรรยา	ศรีแจ่ม	ประธานกรรมการ
นางสาวนฤมล	รับส่ง	กรรมการ
นางสาวพรวิไล	สุขสะอาด	กรรมการ
นางสาวศยามล	ดีวิไล	กรรมการ
นางอรอนงค์	ชาญรอบ	กรรมการและเลขานุการ
นายนพดล	คำพร	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ ดูแลควบคุมนักเรียนเข้าร่วมนิทรรศการให้เป็นไปได้ความเรียบร้อย

**๔. คณะกรรมการจัดสถานที่และสภาพแวดล้อม**

นายปวิช	เรืองวรวิฑู	ประธานกรรมการ
นางสาวพัชรินทร์	มั่งเงิน	กรรมการ
นายจิรัฏฐ์	จิระเดชประไพ	กรรมการ
นายจักรกฤษณ์	แก้วลำหัด	กรรมการและเลขานุการ
นายเจี๊ยะกามา	สีอนิ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ จัดสถานที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๕. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา

นางสาวอัญชิสา	เหมทานนท์	ประธานกรรมการ
นายปวิตร	สมนึก	กรรมการ
นายสิทธิชัย	มาโนชญ์กุล	กรรมการ
นายกำพล	จางจะ	กรรมการ
นายวัชร	เต่งเจริญสุข	กรรมการ
นายสุรียา	ทรัพย์เฮง	กรรมการและเลขานุการ
นายภาคภูมิ	แก้วเย็น	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ บันทึกภาพกิจกรรม และถ่ายวีดิทัศน์

๖. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล

นางสาวจิรา	จันเล็ก	ประธานกรรมการ
นางสาวเกศินี	จันทร์ครบ	กรรมการ
นางสาวจินต์จุฑา	เกษร	กรรมการ
นายพุทธิพงศ์	ฉันทศิริเวทย์	กรรมการ
นางสาวอาทิตย์ยาภรณ์	บทนอก	กรรมการ
นายศักรินทร์	ศรีตระกูล	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ จัดทำเครื่องมือ เก็บข้อมูล รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นเสนอฝ่ายบริหาร

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้การดำเนินงานในทุกด้าน บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖



(นายสันติพงศ์ ชินประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต